

Tam Kỳ, ngày 01 tháng 4 năm 2025

## **KẾ HOẠCH**

### **Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025**

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 23/7/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ-TU, ngày 21/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình công tác Mặt trận năm 2025 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; phối hợp thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 31/3/2025 của UBND thành phố về công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố năm 2025; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ xây dựng Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 với nội dung như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Tiếp tục tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trong thành phố an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ; Huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, Nhân dân để góp phần cùng với thành phố thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

2. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các đơn vị trường học; các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thành phố phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái tiếp tục hưởng ứng tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong thành phố.

3. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

4. Việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội năm 2025 đảm bảo nguyên tắc tự nguyện; không ấn định mức đóng góp tối thiểu cho người dân để làm căn cứ giao chỉ tiêu vận động.

5. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn Quỹ chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tài chính; công khai nguồn thu và nội dung chi để người dân được biết và tham gia giám sát.

#### **II. MỤC TIÊU**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố phấn đấu huy động, hỗ trợ nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa 06 căn nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn thành phố.

Hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền vận động nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo đạt chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo của thành phố năm 2025.

Phấn đấu 100% đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng thoát nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp có kế hoạch nhận hỗ trợ, giúp đỡ.

### **III. NỘI DUNG**

#### **1. Đối với UBMTTQVN thành phố**

Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức tôn giáo và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn thành phố ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Tổ chức kiểm tra công tác vận động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại các xã, phường.

Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 hàng năm, chăm lo Tết cho người nghèo. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo.

Đề nghị các tổ chức thành viên, các ngành, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp triển khai vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền các hoạt động “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố

#### **2. Đối với UBMTTQVN xã, phường**

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 cụ thể và hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, đạt kết quả cao. Nội dung kế hoạch cần chú trọng đến mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể (dự kiến Quỹ thu được, số hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao sinh kế, hỗ trợ khó khăn,...).

Phối hợp thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo trên địa bàn thành phố.

Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND tỉnh Quảng Nam; kết quả vận động và sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tạo nhận thức để cộng đồng tích cực hưởng ứng phong trào và cùng chung tay giúp đỡ người nghèo.

Chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội phân công giúp đỡ số hộ được công nhận thoát nghèo năm 2025; thực hiện tốt phương châm “*Không để hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức hỗ trợ*”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà không có tổ chức nào phát hiện và trực tiếp giúp đỡ. Báo cáo kết quả hiệp thương phân công và kết quả giúp đỡ hộ nghèo giảm nghèo về thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

Khuyến khích các địa phương không còn tỷ lệ hộ nghèo (*phường Tân Thạnh*) có tỷ lệ hộ nghèo thấp (*phường An Mỹ...*) tiếp tục tổ chức vận động và sử dụng nguồn kinh phí tiếp nhận ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*” cấp xã, phường bằng nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các địa phương khác có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm thiết thực hưởng ứng “*Tháng cao điểm vì người nghèo*” năm 2025 (*Từ 17/10/2025 đến 18/11/2025*), các hoạt động “*Tết vì người nghèo*” năm 2026.

Tùy theo tình hình thực tế, Ban vận động Quỹ “*Vì người nghèo*” và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tổ chức hình thức phù hợp để biểu dương một số doanh nghiệp, tập thể, cá nhân có thành tích trong việc đóng góp ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*” tại địa phương.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ “*Vì người nghèo*”, bộ phận giúp việc Quỹ “*Vì người nghèo*” cấp xã, phường nếu có thay đổi; các địa phương cấp xã thực hiện việc mở tài khoản riêng để giao dịch trong tổ chức hoạt động Quỹ “*Vì người nghèo*”.

Thực hiện chế độ kế toán Quỹ “*Vì người nghèo*” đảm bảo theo Thông tư số 41/2022/TT-BTC, ngày 05/7/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố**

Ban hành kế hoạch, công văn kêu gọi các cá nhân và đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*” năm 2025.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng.

Đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*”. Tổng hợp kết quả ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*” và các chương trình an sinh xã hội năm 2025 để báo cáo đến các cơ quan liên quan theo quy định.

**2. Liên đoàn lao động thành phố** tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ CNVC-LĐ, các doanh nghiệp trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia ủng hộ Quỹ “*Vì người nghèo*” để đạt được kết quả cao.

**3. Các tổ chức thành viên** tuyên truyền vận động đoàn, hội viên tích cực hưởng ứng Quỹ “Vì người nghèo” gắn với việc thực hiện chính sách hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 bằng nhiều hình thức thích hợp để mọi người trong khu dân cư, tổ đoàn kết, trong gia đình, họ tộc tham gia đóng góp.

#### **4. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường**

Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung ở Phần II và mục 2 Phần III của Kế hoạch này.

Tổng hợp và báo cáo kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 theo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 01 năm trước ngày **15** của tháng cuối quý; riêng báo cáo năm gửi trước ngày **10/11/2025** qua địa chỉ Q-Office của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hoặc qua địa chỉ email: [mttq.tk@gmail.com](mailto:mttq.tk@gmail.com).

Trên đây là nội dung Kế hoạch vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố năm 2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ, đề nghị các tổ chức thành viên, thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBMT TQVN tỉnh, Ban PT UBMT tỉnh ( b/c);
- BTV Thành ủy (b/c);
- UBND thành phố (p/h);
- Các tổ chức thành viên (p/h);
- BTT Mặt trận xã, phường (t/h);
- Lưu VT, PT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Thu Hiền**